



ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปาถนนบ้านมะค่า - หอนงม่า (แยกวัดมะค่า - บ้าน ตต.ชัยพร) ชุมชนบ้านมะค่า

ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการวางท่อเมนประปาถนนบ้านมะค่า - หอนงม่า (แยกวัดมะค่า - บ้าน ตต.ชัยพร) ชุมชนบ้านมะค่า โดยทำการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวประมาณ 1,150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลมะค่ากำหนด) ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ตามแบบรายการและสัญญาตลอดจนสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่างและอื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ กข.ทต.มค.ที่ 5 /2556) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 142,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้ทำคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันแล้ว
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลมะค่า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 2 เดือน ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2 เดือน ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่กลาง อำเภอโนนสูง (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอโนนสูง) เวลาราชการ และระหว่างวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2556 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง อำเภอโนนสูง (ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอโนนสูง) กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกในวันที่ 9 เดือน ธันวาคม 2556

/ผู้สนใจติดต่อ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ระหว่างวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4
เดือน ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4437-7058 ต่อ 4 ในวันและเวลา
ราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.makhacity.go.th ของเทศบาลตำบลมะค่า/ www.eprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

(นางรณพร ศิริโกคานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า